

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
ông Quảng Trọng Thao tại cuộc họp về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
9 tháng đầu năm và rà soát chương trình công tác
3 tháng cuối năm 2021 của Chi cục Thủy sản**

Ngày 04 tháng 10 năm 2021, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Quảng Trọng Thao chủ trì cuộc họp với Ban lãnh đạo và công chức, viên chức lãnh đạo quản lý của Chi cục Thủy sản. Tham dự cuộc họp có ông Huỳnh Văn Nhứt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nội dung cuộc họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và rà soát chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2021 của Chi cục Thủy sản.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Quảng Trọng Thao phát biểu gợi mở và có một số nhận xét, đánh giá: Thời gian qua công tác tham mưu còn lúng túng, mặt chủ quan còn nhiều; công tác kiểm tra, đôn đốc chưa được quan tâm, sâu sát. Còn nhiều tàu cá chưa đăng ký, đăng kiểm, hết hạn giấy phép vẫn hoạt động; tàu cá chưa lắp thiết bị giám sát hành trình; nhiều tàu cá lắp thiết bị giám sát hành trình nhưng thường xuyên mất kết nối với hệ thống giám sát... Hiện nay, chúng ta đang tập trung giải quyết từng sự vụ, sự việc, còn cái gốc, cái căn cơ cần làm để đảm bảo nghề cá phát triển một cách bền vững thì chưa được thực hiện tốt (đó là công tác điều tra, đánh giá nguồn lợi, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và đối tượng, phương thức sử dụng nguồn lợi thủy sản theo hướng bền vững). Qua đó, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Quảng Trọng Thao kết luận, chỉ đạo Chi cục Thủy sản cần tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2021 và trong thời gian tới, cụ thể như sau:

1. Công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

- Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Thông báo số 245/TB-VPCP ngày 14/9/2021 của Văn Phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU), gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu và Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 8/10/2021 của UBND tỉnh về thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 245/TB-VPCP, đảm bảo thực

hiện đạt mục tiêu đến hết năm 2021 cơ bản ngăn chặn được tình trạng tàu cá trong tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản.

- Công tác phối hợp chống khai thác IUU với các lực lượng chức năng như: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng..., cần chia sẻ thông tin thường xuyên, kịp thời để phối hợp xử lý được chính xác, đạt hiệu quả cao. Các trường hợp tàu cá có dấu hiệu vi phạm vùng biển nước ngoài, Chi cục Thủy sản chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành điều tra, xác minh và xử phạt vi phạm hành chính nghiêm minh; gắn với công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Liên quan đến tàu cá Kiên Giang bị nước ngoài bắt giữ, nguồn thông tin qua đường bảo hộ công dân, giao Chi cục Thủy sản tham mưu văn bản gửi đến chính quyền địa phương đề nghị xác minh, xử lý và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Cơ quan Thường trực BCFD về IUU tỉnh.

- Đối với các tàu cá vi phạm khai thác IUU, tàu cá chưa lắp thiết bị giám sát hành trình, tàu cá thuộc diện xóa đăng ký..., sau khi có kết quả điều tra, xác minh, xử lý nếu đủ điều kiện thì hướng dẫn chủ tàu thực hiện ngay thủ tục xóa đăng ký tàu cá, đồng thời nghiên cứu Điều 50 Luật Thủy sản năm 2017 để thu hồi Giấy phép khai thác thủy sản; sau đó điều chỉnh lại số liệu báo cáo, rà soát, loại ra các tàu đã xử lý xong, để đến hết tháng 10/2021 phải có được số liệu báo cáo rõ ràng.

- Quan tâm quản lý thực hiện tốt hệ thống giám sát tàu cá, khắc phục tình trạng nhiều tàu cá mất kết nối với hệ thống giám sát, nhất là tàu cá mất kết nối trong bờ trong thời gian dài. Xử lý triệt để các trường hợp vi phạm phát hiện qua hệ thống giám sát tàu cá. Đối với các tàu cá mất kết nối trong bờ hoặc có kết nối trong bờ trong thời gian dài, phải rà soát thống kê theo từng huyện và có văn bản gửi chính quyền địa phương đề nghị kiểm tra, xác minh, xử lý.

2. Công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

- Đối với dự án Điều tra các nghề khai thác vùng biển ven bờ và vùng lộng biển Kiên Giang, đề xuất sắp xếp lại cơ cấu nghề khai thác thủy sản tỉnh Kiên Giang theo lộ trình đến năm 2025 cắt giảm hơn 2.500 tàu cá, Chi cục Thủy sản phải sớm tham mưu rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Dự án và đề xuất chính sách chuyển đổi cơ cấu nghề, sắp xếp lại các nghề khai thác thủy sản phù hợp với ngư trường và nguồn lợi; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về khai thác hải sản như: Hoạt động sai nghề; sử dụng nghề, ngư cụ khai thác bị cấm; sử dụng ngư cụ có kích thước mắt lưới nhỏ hơn quy định... đặc biệt là kiểm tra, xử lý các trường hợp tàu cá ngoài tỉnh hoạt động trong vùng biển ven bờ của tỉnh Kiên Giang.

- Về Đề án phát triển nuôi biển theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã có chủ trương của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, tuy nhiên việc thực hiện chưa đạt yêu cầu, cần nghiên cứu tham mưu nội dung, chính sách gì để làm động lực, thúc đẩy phát triển nuôi biển của tỉnh trong thời gian tới.

- Tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản để tham mưu Ban Giám đốc Sở có biện pháp chỉ đạo, quản lý trong thời gian tới.

3. Công tác tham mưu chính sách hỗ trợ hoạt động thủy sản

Rà soát, đề xuất các chính sách hỗ trợ ngư dân trong hoạt động khai thác thủy sản gặp khó khăn như: chính sách cơ cấu lại nợ vay, giãn nợ, giảm lãi suất..., đặc biệt sớm tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phí thuê bao dịch vụ vệ tinh giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

4. Công tác tổ chức, cán bộ

- Điều chỉnh, sắp xếp lại nhân sự các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc cho phù hợp với vị trí việc làm, năng lực cá nhân của từng công chức, viên chức. Trong đó đặc biệt công tác tuyển dụng, sắp xếp nhân sự phải chú trọng đến nâng cao năng lực và vai trò trách nhiệm của từng cá nhân cán bộ, công chức, viên chức; phải nói được, viết được, làm được và chịu trách nhiệm.

- Đề xuất phương án tuyển dụng 03 công chức còn thiếu theo chỉ tiêu biên chế được giao để bổ sung vào các vị trí việc làm phù hợp.

5. Về triển khai thực hiện

Giao Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản rà soát lại từng nhiệm vụ được giao, phân công công việc đến từng công chức phụ trách thực hiện và định kỳ hàng tháng báo cáo Ban Giám đốc Sở biết, để chỉ đạo kịp thời. Sắp xếp lại công việc theo thứ tự ưu tiên và có giải pháp cụ thể; nâng cao vai trò trách nhiệm của từng cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tạo sự chuyển biến rõ rệt và hoàn thành tốt nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Hoàn thiện lại Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, kế hoạch công tác 3 tháng cuối năm 2021 và Báo cáo rà soát lại các nhiệm vụ được giao theo Công văn số 1455/SNNPTNT-VP ngày 09/9/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; trong đó báo cáo cần nhận xét, đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và qua đó đề xuất giải pháp thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2021 (phải xây dựng được lộ trình thực hiện, nhiệm vụ ưu tiên, trọng tâm, có giải pháp căn cơ, cụ thể của từng nhiệm vụ; có kế hoạch và biện pháp tổ chức thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến, đạt được hiệu quả cao, nhất là 14 nhiệm vụ trọng tâm đã được Ban Giám đốc Sở giao tại Công văn số 1455/SNNPTNT-VP).

Giao Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Chi cục Thủy sản triển khai các nhiệm vụ được giao. Định kỳ tổng hợp, báo cáo Ban Giám đốc Sở.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo đến các đơn vị được biết, thực hiện. / *K. Thuan*

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Sở;
- Các đơn vị: CCTS, KHTC, VPS;
- Website Sở;
- Lưu: VT.



Thái Thanh Tâm